

ดีเอสแอล ส่งมอบความสุขให้แฟนบอลชาวไทย คอง สองนักเตะแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ดระดับตำนาน บิน ลัดฟ้าพบปะแฟนบอลอย่างใกล้ชิด



ดีเอสแอล ส่งมอบความสุขให้แฟนบอลชาวไทย คองสองนักเตะแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ดระดับตำนาน บินลัดฟ้าพบปะแฟนบอลอย่างใกล้ชิด

กรุงเทพฯ – พฤษภาคม 18, 2560 – ดีเอสแอล เอ็กซ์เพรส ผู้ให้บริการขนส่งด่วนชั้นนำของโลก ส่งตรงประสบการณ์เอ็กซ์คลูซีฟให้แฟนบอลชาวไทย คองสองนักเตะแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ดระดับตำนาน พบปะแฟนบอลชาวไทยเมื่อเร็ว ๆ นี้ ในอีเวนต์สุดพิเศษ ‘DHL - Manchester United Fan Meeting’ โดยในงานมอบรางวัลไปด้วยเสียงเชียร์สุดพลังของลูกค้ำ และพนักงานดีเอสแอล รวมถึงสาวกปีศาจแดงขนานแท้

โรงแรมแกรนด์ไฮแอท เอราวัณ แบงคอกถูกเนรมิตให้กลายเป็นสถานที่ “Meet and Greet” ของแฟนคลับกว่า 100 ท่าน ที่ได้กระทบไหล่สองนักเตะในตำนาน “ไบรอัน ร็อบสัน” อดีตกองกลางทีมแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด พ่วงตำแหน่งอดีตโค้ชทีมชาติไทย และ “มิกael ซิลเวสตรี้” อดีตแบ็คซ้ายที่โด่งดัง งานนี้ทั้งสองบินลัดฟ้ามาพบปะแฟนคลับอย่างเป็นกันเอง โดยได้ทำกิจกรรมการกุศลแข่งขันวิ่งสามขาไปกับแฟนคลับผู้โชคดี พร้อมตอบคำถาม แשרประสบการณ์เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับแฟน ๆ ในงาน ปิดท้ายด้วยการร่วมเฟรมถ่ายภาพกับเหล่าสาวกปีศาจแดงและพรีนัทรูปถ่ายเพื่อเป็นที่ระลึก พร้อมของพรีเมียมจากทางแมนยูฯอีกมากมาย

คุณชนัญญารักษ์ เพ็ชรรัตน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทดีเอสแอล เอ็กซ์เพรส ประเทศไทยกล่าวว่า “ในฐานะที่ดีเอสแอลเป็นพันธมิตรด้านลอจิสติกส์อย่างเป็นทางการกับทีมแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด และเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการส่งมอบความสำเร็จของทีม กิจกรรมครั้งนี้ถือเป็นโอกาสในการแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างดีเอสแอล และสโมสรแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด รวมถึงการส่งมอบประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตให้กับแฟนบอลชาวไทยที่ได้ใกล้ชิดกับนักฟุตบอลยอดฝีมือในตำนานจากทีมแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด”

– จบ –

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ

บริษัท ดีเอสแอล เอ็กซ์เพรส อินเตอร์เนชันแนล (ประเทศไทย) จำกัด

มัณฑุตา สนุกพงศธร

ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารการตลาด

โทรศัพท์ +66 2345 5607

อีเมล Manchuta.Sanukpongsatorn@dhl.com

ดีเอสแอล ผู้ให้บริการลอจิสติกส์ระดับโลก

ดีเอสแอล ผู้นำระดับโลกทางด้านอุตสาหกรรมลอจิสติกส์ มอบบริการและความเป็นเลิศด้านลอจิสติกส์ทั้งการขนส่งภายในและระหว่างประเทศ การขนส่งทางบก ทางเรือ และการขนส่งด่วนทางอากาศ ตลอดจนการบริหารซัพพลายเชนในภาคอุตสาหกรรม ด้วยบุคลากรกว่า 350,000 คนใน 220 ประเทศและอาณาเขตต่างๆ ทั่วโลก ดีเอสแอลเชื่อมโยงผู้คนและธุรกิจด้วยความปลอดภัยและบริการที่เชื่อถือได้ซึ่งเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศด้วยความเชี่ยวชาญและโซลูชันด้านลอจิสติกส์ที่ครบครันครอบคลุมตลาดและอุตสาหกรรมที่เติบโต ซึ่งหมายรวมถึงธุรกิจด้านเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ชีวภาพและบริการทางการแพทย์ พลังงาน ยานยนต์และการค้าปลีก รวมถึงความมุ่งมั่นในแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและเครือข่ายในตลาดที่กำลังพัฒนา ดีเอสแอลจึงมั่นใจว่าเราเป็น “ผู้ให้บริการลอจิสติกส์ระดับโลก”

ดีเอสแอล เป็นส่วนหนึ่งของดอยซ์ โปสต์ ดีเอสแอล โดยกลุ่มบริษัทมียอดขายได้กว่า 57,000 ล้านยูโรในปี 2559